

โพลชี้รัฐบาล19พรรค อายุสั้นขัดแย้งกันเอง!

กรุงเทพฯ • กรุงเทพโพลล์ระบุ ประชาชน เชื่อรัฐบาลผสม 19 พรรคอายุสั้น เพราะ ความขัดแย้งจากการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรี ซึ่ง สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขคือช่วยเหลือคนจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ประชาชนเรื่อง “มุมมองประชาชนต่อความ ท้าทายที่รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญ” โดยเก็บ

อ่านต่อหน้า 10

โพลชี้รัฐบาล

ข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,196 คน พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.8 เห็นว่ารัฐบาลใหม่ จากการผสมกว่า 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างน้อย ถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 34.4 เห็นว่า จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้าง มากถึงมากที่สุด

สำหรับสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะเผชิญ กับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดคือ ความขัดแย้งในพรรค ร่วมรัฐบาล การจัดสรรตำแหน่ง โควตา รัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมา คือ กระแสข่าวโจมตีรัฐบาล คิดเป็นร้อย ละ 43.8 และจำนวนเสียงที่ใกล้เคียงกัน ระหว่าง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน คิด เป็นร้อยละ 41.6

ส่วนนโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรเดิน หน้าขับเคลื่อนประเทศ และแก้ปัญหา ต่างๆ สานต่อจากที่ค้างคาไว้ในอดีตแบบ ไร้อายุต่อ พบว่า อันดับแรกคือช่วยเหลือ ผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม คิด เป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ ปฏิรูป

เศรษฐกิจ การลงทุน ที่มีนวัตกรรมและ การวิจัย คิดเป็นร้อยละ 58.1 และต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน คิดเป็นร้อยละ 44.7

สุดท้ายเมื่อถามว่า นโยบายหาเสียง ของฝ่ายรัฐบาลที่อยากให้รับดำเนินการ มากที่สุดคือ เพิ่มรายได้ประเทศ เพิ่มราย ได้ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลง มาคือ ทวงคืนกำไรให้ชาวสวน ชวนา คิด เป็นร้อยละ 51.5 และเศรษฐกิจประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 45.3

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษก พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ขณะนี้มี ขบวนการปล่อยข่าวหลอกลวงประชาชน สร้างความสับสนวุ่นวายให้กับสังคม โดยเฉพาะการปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับโครงการ ต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการและเป็นประ โยชน์กับพี่น้องประชาชน โดยบอกว่ารัฐ บาลยกเลิกไม่ทำโครงการดังกล่าวแล้ว เป็น การสร้างความเกลียดชังให้กับรัฐบาลเพื่อ ให้รัฐบาลเสียหาย การกระทำความผิด เป็นการปล่อยข่าวเท็จ มุ่งโจมตีรัฐบาล

เขากล่าวว่า นอกจากนั้นในโซเชียล มีเดียก็มีการโจมตีคนที่มีความคิดเห็นต่าง กัน สร้างความเกลียดชัง อยากให้สังคม ไทยเคารพคนมีความเห็นต่าง และไม่โจมตีกันในโซเชียลฯ โดยเฉพาะประเด็นทาง การเมืองเห็นต่างได้ แต่ไม่ควรสร้างความ แดกแยก

อย่างไรก็ตาม วันก่อนทราบว่าฝ่าย ค้าน 7 พรรคประกาศจุดยืนจะตรวจสอบ ตามกลไกรัฐสภา ไม่นำมวลชนลงถนน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นสิ่งที่พี่น้อง ประชาชนทั่วประเทศต้องการ ถือเป็น การเมืองมิติใหม่ของเมืองไทย ถ้าทำได้ตน ก็ขอชื่นชม.